

CHỐNG LẠM THU TẠI TRƯỜNG HỌC

Hiếu đưng, làm đưng, công khai, minh bạch

Lạm thu trong trường học không còn là chuyện mới mỗi khi bước vào năm học. Để giảm áp lực tài chính cho phụ huynh học sinh, những năm gần đây, thay vì thu các khoản cùng lúc, nhiều trường trong tỉnh đã giãn các khoản thu, chia các khoản thu theo từng đợt. Tuy nhiên, không ít trường mới giãn thu mà không giảm thu. Lạm thu vẫn là câu chuyện "bình mới rượu cũ".

KỶ 1: LẠM THU DO CHÍNH BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH

Đầu năm học, câu chuyện về các khoản thu lại được bàn tán sôi nổi trong phụ huynh học sinh. Dù đã có quy định cụ thể về những khoản ban đại diện cha mẹ học sinh (thường gọi là hội phụ huynh) được phép thu và không được phép thu nhưng ban đại diện cha mẹ học sinh ở nhiều lớp, nhiều trường học vẫn đề ra các khoản thu khiến phụ huynh bức xúc.

"Bắc loa" kêu gọi đóng góp

Sau khi bước vào năm học mới được 2 tuần, Báo Thái Bình liên tiếp nhận được phản ánh, thậm chí cả đơn thư kiến nghị của phụ huynh học sinh về thực hiện một số khoản thu đầu năm học quá cao tại một số trường học trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt là việc thu quỹ hội phụ huynh. Chị L.T.V, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Con tôi hiện đang học lớp 3, Trường Tiểu học Kỳ Bá. Trong cuộc họp phụ huynh đầu năm, ngoài các khoản đóng góp do cơ giáo chủ nhiệm thông báo gồm: nước uống, cơ sở vật chất bán trú, chăm sóc bán trú, tiền ăn bán trú, bảo hiểm y tế theo quy định thì hội phụ huynh học sinh lớp đứng



Tiết học của học sinh Trường Tiểu học Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).

ra kêu gọi đóng thêm: tiền mua ti vi (300.000 đồng/học sinh), quỹ hội phụ huynh (300.000 đồng/học sinh/kỳ), quỹ hội phụ huynh trường 120.000 đồng/học sinh... Như vậy, mỗi học sinh sẽ đóng 720.000 đồng cho riêng hội phụ huynh, số tiền hội phụ huynh học sinh lớp đứng ra kêu gọi đóng góp cao hơn nhiều so với các khoản thu của trường. Đối với quỹ hội phụ huynh trường và lớp, một phụ huynh trong ban đại diện cha mẹ học sinh lớp tại Trường Tiểu học Kỳ Bá cho biết nguồn tài chính này sẽ dùng để khen thưởng học

sinh của lớp, tặng quà tri ân thầy cô dịp lễ, tết... Việc đóng và tổ chức các hoạt động khen thưởng, tri ân đã thành thông lệ nhiều năm nay. Một phụ huynh khác là anh N.V.D phân ánh: Tôi có con hiện đang học lớp 10, Trường THPT Chu Văn An. Các khoản thu đầu năm học gồm: học phí 200.000 đồng/kỳ, quỹ lớp 280.000 đồng/học sinh, quỹ trường 550.000 đồng/học sinh, học phí 200.000 đồng/học sinh/kỳ, bảo hiểm thân thể 200.000 đồng/học sinh, vệ sinh 100.000 đồng/học sinh, phí tổ tài liệu 200.000

đồng/học sinh. Ngoài ra còn kêu gọi phụ huynh chúng tôi ủng hộ tiền để tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, lắp điều hòa... Theo anh N.V.D, việc học sinh đóng tài trợ hoàn toàn khác, không thể nằm trong nội dung cuộc họp đầu năm vì các khoản đóng góp đầu năm chỉ phục vụ cho việc học của các cháu. Tương tự, anh T.X.H, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) cũng phân ánh về tình trạng lạm thu do chính ban đại diện cha mẹ học sinh lớp tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đề ra. Cụ thể, anh T.X.H tố ra bức xúc

với các khoản thu đầu năm như: ti vi (500.000 đồng/học sinh), quỹ hội phụ huynh lớp (300.000 đồng/học sinh/kỳ), quỹ hội phụ huynh trường (100.000 đồng/học sinh/kỳ)... Ngoài ra còn tiền lắp điều hòa, mua cây nước nóng lạnh...

Nhà trường lên tiếng

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh, phóng viên Báo Thái Bình đã có những buổi làm việc trực tiếp với ban giám hiệu và ban đại diện cha mẹ học sinh của những trường học trên. Trao đổi với phóng viên, cô giáo Đặng Thị Vui, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Bá cho biết: Nhà trường không có chủ trương xã hội hóa giáo dục trong năm nay và nếu có cũng sẽ thực hiện theo đúng Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT, ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Nhà trường đã nắm bắt tình hình thực hiện các khoản thu của ban đại diện cha mẹ học sinh tại các lớp và yêu cầu giáo viên chủ nhiệm tất cả các lớp quản triệt đến ban đại diện cha mẹ học sinh tạm dừng và trả lại toàn bộ số tiền đã thu không đúng của phụ huynh học sinh. Trao đổi với phóng viên là vậy nhưng sau 1 tuần làm việc,

qua tìm hiểu tình hình thực tế, ban đại diện cha mẹ học sinh nhiều lớp tại Trường Tiểu học Kỳ Bá vẫn tổ chức thu 300.000 đồng/học sinh để lắp ti vi.

Tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, thầy giáo Nguyễn Thiện Lợi, Hiệu trưởng nhà trường thông tin: Đối với nội dung nhà trường huy động xã hội hóa mua ti vi như phụ huynh phản ánh, nhà trường hiện đã lắp 4 chiếc tại 4 phòng học của lớp 3; bên cạnh đó, nhà trường cũng vừa xã hội hóa từ một doanh nghiệp thêm 4 chiếc ti vi và dự kiến lắp tại các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Qua năm bắt, phụ huynh học sinh lớp 1 có nguyện vọng muốn ủng hộ nhà trường lắp ti vi tại lớp học, tuy nhiên nhà trường chưa đồng thuận bởi không đúng với Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh. Về quỹ hội phụ huynh, một số lớp thu đến 300.000 đồng/học sinh. Theo thầy giáo Nguyễn Thiện Lợi, số tiền như thế là quá cao, nhà trường sẽ chấn chỉnh và có hướng dẫn phù hợp đối với ban đại diện cha mẹ học sinh của những lớp trên. Hiện Trường Tiểu học Kỳ Bá đang chờ văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành về việc thu học phí nên khoản thu này chúng tôi chưa triển khai. Phụ huynh có nhu cầu thì mua bảo hiểm thân thể cho con, nhà trường không ép buộc. Nhà trường cũng không thực hiện thu tiền vệ sinh, phí tổ tài liệu. Đối với quỹ hội phụ huynh, từ trước đến nay nhà trường hướng dẫn ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thu tối đa 200.000 đồng/học sinh, trong đó trích một khoản nhỏ để phục vụ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Thầy giáo Hoàng Trung Quân khẳng định, không có việc nhà trường hay ban đại diện cha mẹ học sinh kêu gọi lắp điều hòa và đóng quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh trường 550.000 đồng/học sinh. Năm nay kỷ niệm 50 năm thành lập trường nhưng nhà trường chỉ kêu gọi cứu hộ học sinh, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các hoạt động, không ép buộc phụ huynh học sinh phải

Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT quy định những khoản ban đại diện cha mẹ học sinh không được phép thu gồm:
Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường.
Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh.
Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường.
Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường.
Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục.
Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Với Trường THPT Chu Văn An, qua làm việc với phóng viên, thầy giáo Hoàng Trung Quân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hiện Trường đang chờ văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành về việc thu học phí nên khoản thu này chúng tôi chưa triển khai. Phụ huynh có nhu cầu thì mua bảo hiểm thân thể cho con, nhà trường không ép buộc. Nhà trường cũng không thực hiện thu tiền vệ sinh, phí tổ tài liệu. Đối với quỹ hội phụ huynh, từ trước đến nay nhà trường hướng dẫn ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thu tối đa 200.000 đồng/học sinh, trong đó trích một khoản nhỏ để phục vụ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Thầy giáo Hoàng Trung Quân khẳng định, không có việc nhà trường hay ban đại diện cha mẹ học sinh kêu gọi lắp điều hòa và đóng quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh trường 550.000 đồng/học sinh. Năm nay kỷ niệm 50 năm thành lập trường nhưng nhà trường chỉ kêu gọi cứu hộ học sinh, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các hoạt động, không ép buộc phụ huynh học sinh phải

đóng góp bất kỳ khoản nào để nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm. Tuy nhiên, trong chương trình có hoạt động cắm trại, vì vậy có thể ban đại diện cha mẹ học sinh một số lớp xây dựng kế hoạch và đứng ra kêu gọi đóng góp. Nhà trường sẽ tổ chức cuộc họp giữa Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và trường ban đại diện cha mẹ học sinh của 33 lớp để quán triệt, hướng dẫn và chấn chỉnh các khoản thu của ban đại diện cha mẹ học sinh. Để vấn đề được khách quan, phóng viên đã liên hệ trực tiếp với đại diện cha mẹ học sinh của các trường học trên. Tất cả đều cho biết ban đại diện cha mẹ học sinh lớp tự đứng ra kêu gọi đóng góp, quản lý và chỉ theo kế hoạch của lớp; một số khoản thu phụ huynh phản ánh đến cơ quan báo chí không đúng bởi thực tế không có những khoản thu đó. Qua thực tế trên rất cần sự hướng dẫn, giám sát của ban giám hiệu các trường đối với ban đại diện cha mẹ học sinh khi xây dựng kế hoạch thực hiện các khoản thu.

(còn nữa)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Phong trào chữ thập đỏ

Ở TRỌNG QUAN



Qua kết nối của Hội Chữ thập đỏ xã Trọng Quan, các nhà hảo tâm đã ủng hộ quà và tiền cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã với trị giá hàng trăm triệu đồng.

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã Trọng Quan (Đông Hưng) đã vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thực hiện tốt vai trò cầu nối những tấm lòng hảo tâm với người nghèo. Các hoạt động hỗ trợ đã tạo điều kiện cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Xã Trọng Quan có 7 thôn, hơn 2.000 hộ với hơn 8.000 nhân khẩu; trong đó có 65 hộ nghèo, 72 hộ cận nghèo, 431 đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp hàng tháng. Để thực hiện tốt việc giúp đỡ, tạo điều kiện cho các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, Hội CTĐ xã đã có nhiều cách làm sáng tạo, vận động các nguồn lực trong và ngoài xã để hỗ trợ, giúp họ vượt lên trong cuộc sống. Bà Đặng Thị Doan, Chủ tịch Hội CTĐ xã Trọng Quan cho biết: Để thực hiện tốt công tác vận động các nguồn lực, Hội CTĐ xã tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể

tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, huy động hiệu quả các nguồn lực giúp đỡ các gia đình khó khăn. Đồng thời, Hội CTĐ xã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, triển khai các phong trào; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể khảo sát, lập danh sách các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự trợ giúp của cộng đồng. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, tạo được niềm tin với các nhà tài trợ. Nhờ đó, công tác vận động nguồn lực để triển khai các hoạt động luôn đạt kết quả cao. Xác định việc xây dựng quỹ hội có ý nghĩa rất quan trọng trong hoạt động của Hội, hàng năm, Hội CTĐ xã luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên để tổ chức phát động, kêu gọi cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tích cực đóng góp xây dựng quỹ để thực hiện công tác trợ giúp các địa chỉ nhân đạo. Đặc biệt, Hội CTĐ xã còn phối hợp với Ủy ban MTTQ, Đoàn Thanh niên thành lập Hội thiện nguyện xã để thu hút nguồn lực giúp đỡ các gia đình khó khăn. Ra mắt từ

năm 2020, đến nay Hội thiện nguyện xã đã trao hàng trăm suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng yếu thế. Hàng tháng, Hội trợ giúp 10 gia đình, mỗi gia đình 10kg gạo và 200.000 đồng tiền mặt. Mỗi lần trao quà, Hội đều công khai hình ảnh và số tiền trợ giúp, bảo đảm đúng người, đúng đối tượng nên đã tạo được niềm tin của các nhà hảo tâm. Điều đáng mừng ở Trọng Quan là những người thành đạt xa quê luôn dành tình cảm đặc biệt cho hoạt động nhân đạo, từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình, có người đã tặng 11 suất học bổng với trị giá 2 triệu đồng/năm học và sẽ kéo dài đến khi đủ 18 tuổi cho các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Các trường hợp được giúp đỡ như cháu Lê Văn Đồng đang là học sinh lớp 7 Trường THCS Trọng Quan. Bố của cháu Đồng điều tởn đẹp đến nhiều địa phương khác. Qua đó, phong trào CTĐ ở huyện Đông Hưng ngày càng trở nên sôi nổi và đạt hiệu quả cao.

ĐỖ HỒNG ANH

CÔNG AN HUYỆN KIẾN XƯƠNG

Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy

Những năm qua, Công an huyện Kiến Xương đã tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), góp phần làm chuyển biến tích cực trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.

Năm 2020, trên địa bàn huyện Kiến Xương xảy ra 3 vụ cháy, trong đó có 2 vụ cháy nhà dân và 1 vụ cháy tại doanh nghiệp, gây thiệt hại gần 18 tỷ đồng. Từ năm 2021 đến nay trên địa bàn huyện không xảy ra cháy, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, hầu hết các vụ hỏa hoạn trên địa bàn huyện chủ yếu là do ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, còn chủ quan trong quá trình sản xuất, kinh doanh và phòng ngừa. Trước tình hình trên, huyện Kiến Xương đã tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Hiện toàn huyện có 2.416 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH, trong đó có 81 cơ sở thuộc danh mục có nguy hiểm về cháy, nổ; 129 cơ sở thuộc danh mục do cơ quan công an quản lý và 2.206 cơ sở thuộc danh mục do UBND cấp xã quản lý. Xác định lực lượng dân phòng và PCCC cơ sở là lực lượng nòng cốt trong phong trào "Toàn dân tham gia PCCC và CNCH", ngành chức năng đã hướng dẫn các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về PCCC và CNCH; xây dựng mới các mô hình và phát động phong trào toàn dân tham gia "chuồng cọp", mở lối thoát hiểm thứ hai và tiếp tục củng cố, kiện toàn lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở. Đến

nay, toàn huyện có 231 thôn, tổ dân phố thành lập đội dân phòng gồm 2.181 đội viên. Điển hình như ở xã Nam Cao trong tháng 5/2022 đã thành lập đội dân phòng gồm 10 người, quy định rõ nhiệm vụ của đội dân phòng là tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC, xây dựng phong trào quần chúng tham gia PCCC; kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về PCCC; xây dựng người dân chưa cao, còn chủ quan trong quá trình sản xuất, kinh doanh và phòng ngừa. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Kiến Xương cho biết: Thời gian qua, Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo chức năng, nhiệm vụ phân cấp quản lý bảo đảm đúng quy định; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và kiến nghị khắc phục vi phạm xảy ra. Bảo đảm 100% số cơ sở được kiểm tra bảo đảm số lượt, thủ tục, trình tự theo quy định, nhất là các cơ sở có tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao như chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú... Đây mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH. Trước thực trạng trên địa bàn cả nước thời gian qua xảy ra nhiều vụ cháy các quán karaoke, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Công an huyện

đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC và CNCH tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Qua kiểm tra 23 cơ sở, Công an huyện đã tạm đình chỉ 2 cơ sở do không bảo đảm lối thoát nạn, xử phạt 1 cơ sở do không có phương án chữa cháy, đồng thời nhắc nhở, hướng dẫn và đề nghị chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện nghiêm các quy định về PCCC nhằm hạn chế thấp nhất sự cố cháy, nổ xảy ra. Ông Trần Đức Hợp, chủ quán karaoke Mỹ Hạnh, tổ dân phố Cộng Hòa, thị trấn Kiến Xương cho biết: Từ khi kinh doanh lĩnh vực này đến nay tôi luôn chấp hành nghiêm các quy định về PCCC. Các tầng của quán đều bố trí 3 - 5 bình cứu hỏa xách tay để ở vị trí thuận tiện, dễ thấy, dễ lấy, phục vụ kịp thời cho việc chữa cháy. Đặc biệt, các phòng hát đều xây rộng

rãi, thoáng, có lối thoát hiểm theo quy định. Với những giải pháp đồng bộ và tích cực, đến nay nhận thức của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và mỗi người dân trên địa bàn huyện Kiến Xương về PCCC đã chuyển biến rõ rệt. Lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở được củng cố và hoạt động hiệu quả. Việc đầu tư mua sắm trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ từng bước đáp ứng tốt hơn, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, nguy cơ về cháy, nổ vẫn luôn thường trực, vì vậy mỗi người dân trên địa bàn huyện không được chủ quan mà phải luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định về PCCC nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra.

THU THỦY



Công an huyện Kiến Xương hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị chữa cháy.